

Số: 668 /KL-QLTTSL

Sơn La, ngày 09 tháng 12 năm 2024

KẾT LUẬN THANH TRA
việc chấp hành quy định của pháp luật về lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương đối với Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu

Thực hiện Quyết định số 127/QĐ-QLTTSL ngày 25/9/2024 của Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Sơn La thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương đối với Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu từ ngày 10/10/2024. Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu, địa chỉ: Tiểu khu Cơ quan, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Xét báo cáo kết quả thanh tra chuyên ngành việc chấp hành quy định của pháp luật về lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương đối với Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu ngày 23/11/2024 của Trưởng đoàn thanh tra, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Sơn La kết luận thanh tra như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY

Công ty Cổ phần Giống Bò sữa Mộc Châu tiền thân là Nông trường Quốc Doanh Mộc Châu, được thành lập ngày 08/4/1958. Có tổng số 788 cán bộ, nhân viên và là thành viên của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam.

+ Năm 2022, doanh thu của Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu đạt 3.133 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 346,5 tỷ đồng.

+ Năm 2023, doanh thu của Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu đạt 3.135 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 374,4 tỷ đồng.

Cơ cấu Tổ chức Công ty gồm 5 phòng ban chức năng, một Chi nhánh tại thành phố Hà Nội, hai nhà máy (Nhà máy sữa, Nhà máy CB Thức ăn Chăn nuôi), Trung tâm Giống và Chuyển giao kỹ thuật.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các giấy tờ liên quan đến tư cách pháp nhân của Công ty: Công ty Cổ phần Giống Bò sữa Mộc Châu (sau đây gọi chung là Công ty) được Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần, mã số doanh nghiệp: 5500154060; Đăng ký lần đầu ngày 29/12/2004; Đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 28/5/2021.

- Công ty có 01 chi nhánh (Hà Nội): Địa chỉ số 29 Cát Linh, quận Đống Đa thành phố Hà Nội. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chi nhánh Hà Nội: Mã số 5500154060-001, đăng ký lần đầu ngày 17/3/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 07/12/2020.

Nhà máy sữa có chứng nhận ISO 9001-2015, Số giấy chứng nhận VN011466, giấy chứng nhận có hiệu lực đến ngày: 04/02/2027

FSSC 22000 Số giấy chứng nhận/ phiên bản:VN011682 – 1, giấy chứng nhận có hiệu lực đến ngày: 02/3/2027

Halal số giấy chứng nhận ID: HCA 689-1/JAKIM, giấy chứng nhận có hiệu lực đến ngày: 15/7/2025.

Phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO 17025 Số giấy chứng nhận/ phiên bản: VILAS 1502, Kèm theo Quyết định số: 1085 /QĐ-VPCNCL ngày 05/6/2023.

Ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ chủ yếu: Chế biến và kinh doanh các sản phẩm từ sữa; Chăm sóc, nuôi dưỡng và phát triển đàn bò sữa; Chế biến và bán thức ăn gia súc. Tại thời điểm thanh tra, các hoạt động kinh doanh của Công ty đang diễn ra bình thường.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH

1. Điều kiện đối với sản xuất thực phẩm

1.1. Đối với việc thiết kế, bố trí nhà xưởng

Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu đảm bảo các điều kiện theo quy định đối với cơ sở sản xuất thực phẩm; Quy trình sản xuất của Công ty được bố trí theo nguyên tắc một chiều từ nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm cuối cùng. Khu vực kho nguyên liệu, kho thành phẩm; khu vực sơ chế, chế biến, đóng gói thực phẩm; khu vực vệ sinh; khu thay đồ bảo hộ và các khu vực phụ trợ liên quan của Công ty được thiết kế tách biệt, đảm bảo theo quy định. Các sản phẩm nguyên liệu, thành phẩm, vật liệu bao gồm thực phẩm, phế thải được để riêng biệt.

Khu vực kho nguyên liệu, kho thành phẩm; khu vực sơ chế, chế biến, đóng gói thực phẩm; khu vực vệ sinh; khu thay đồ bảo hộ và các khu vực phụ trợ liên quan được thiết kế tách biệt. Sản phẩm bảo quản trong kho thành phẩm được sắp xếp riêng biệt theo lô và có bảng ghi các thông tin về: Tên sản phẩm, lô hàng, ngày sản xuất, ca sản xuất. Nơi tập kết, xử lý chất thải ở ngoài khu vực nhà xưởng sản xuất thực phẩm và có đủ dụng cụ thu gom chất thải, rác thải. Dụng cụ thu gom chất thải, rác thải bảo đảm kín, có nắp đậy và được vệ sinh thường xuyên.

1.2. Đối với kết cấu nhà xưởng

Kết quả kiểm tra thực tế Nhà máy chế biến sữa cho thấy:

- Tường nhà và trần nhà phẳng, không bị thấm nước, không bị rạn nứt, không bị dính bám các chất bẩn và dễ làm vệ sinh.

- Nền nhà phẳng, nhẵn, không gây trơn trượt, thoát nước tốt, không thấm, đọng nước. Cửa ra vào và cửa sổ bảo đảm ngăn ngừa được côn trùng, vật nuôi xâm nhập vào nhà xưởng.

1.3. Hệ thống thông gió

Kết quả kiểm tra thực tế Nhà máy chế biến sữa cho thấy: Hướng gió của hệ thống thông gió của Công ty đều bảo đảm không có gió thổi theo hướng từ khu vực có nguy cơ ô nhiễm (phòng vệ sinh, chất thải, rác thải...) sang khu vực có yêu cầu sạch (thực phẩm, nguyên liệu, đóng gói thực phẩm ...); các cửa điều hoà và ống thông gió đều được bọc lưới chống côn trùng.

1.4. Hệ thống cung cấp nước

Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu sử dụng nước giếng khoan do Công ty thực hiện kiểm tra nước theo Quy chuẩn Công ty thực hiện kiểm tra nước theo Quy chuẩn quốc gia QCVN 01-1:2018/BYT. Kiểm nghiệm Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia (8 chỉ tiêu loại A hàng tháng và 91 chỉ tiêu 6 tháng/lần). Kiểm nghiệm Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia. Hơi Nhà máy sữa đang sử dụng là Biomas.

Chỉ tiêu Áp dụng QCVN 01-1:2018/BYT (TT 41/2018/TT-BYT): 03 chỉ tiêu A: Mùi vị, pH, Clo dư tự do Ít nhất 1 lần/ngày. 02 chỉ tiêu A: Ecoli, Coliform Ít nhất 2 lần/ tháng. 01 chỉ tiêu B: Độ cứng CaCO₃ Ít nhất 1 lần/ngày

Chỉ tiêu Áp dụng QCVN 01-1:2018/BYT (TT 41/2018/TT-BYT): Nước sau xử lý $\leq 50\text{mg/l}$ (Quy định nội bộ) Nước cấp lò hơi $\leq 5\text{mg/l}$ (Quy định nội bộ) Chỉ tiêu A 8 chỉ tiêu A - 1lần/tháng: gửi mẫu ra cơ quan bên ngoài xét nghiệm Chỉ tiêu B 91 chỉ tiêu B, * 1 lần/6 tháng: gửi mẫu ra cơ quan bên ngoài xét nghiệm.

Chỉ tiêu Áp dụng QCVN 01-1:2018/BYT (TT 41/2018/TT-BYT): Nước sau xử lý $\leq 50\text{mg/l}$ (Quy định nội bộ) Nước cấp lò hơi $\leq 5\text{mg/l}$ (Quy định nội bộ)

Giấy xác nhận chất lượng nước sạch FM-PRP-01-F1(của nhà máy)

1.5. Nhà vệ sinh, khu vực thay đồ bảo hộ lao động

Kết quả kiểm tra thực tế tại Nhà máy chế biến sữa cho thấy:

- Nhà vệ sinh được bố trí tại tầng 1 và riêng biệt hoàn toàn với khu vực sản xuất thực phẩm; cửa nhà vệ sinh không mở thông và hướng vào khu vực sản xuất; bảo đảm gió không thổi từ nhà vệ sinh sang khu vực sản xuất; có bảng chỉ dẫn "Rửa tay sau khi đi vệ sinh" ở vị trí dễ nhìn, dễ thấy tại khu vực vệ sinh.

- Phòng thay trang phục bảo hộ lao động được thiết kế riêng, bố trí ngăn nắp, khoa học, vệ sinh sạch... trang phục bảo hộ lao động sau khi sử dụng đều được giặt sạch, sấy khô và mỗi người có mã số lấy trang phục bảo hộ riêng đảm bảo về an toàn vệ sinh trước khi sử dụng.

1.6. Khu vực sản xuất, chế biến, bao gói, vận chuyển, bảo quản, kinh doanh thực phẩm vệ sinh sạch sẽ

Khu vực sản xuất, chế biến, bao gói, vận chuyển, bảo quản kinh doanh thực phẩm vệ sinh sạch sẽ đảm bảo các điều kiện theo quy định.

1.7. Việc thực hiện quy định về khu vực lưu mẫu, hồ sơ lưu mẫu thực hiện chế độ lưu, hủy mẫu

Kết quả kiểm tra thực tế về khu vực lưu mẫu riêng, bảng theo dõi lưu mẫu

hàng ngày cho thấy Công ty đã ban hành quy trình kiểm tra mẫu lưu và thực hiện lưu mẫu theo quy định.

+ Đối với các sản phẩm thực hiện lưu mẫu theo quy định tài liệu số QuD-QLCL-02; QuD-QLCL-03; QuD-QLCL-04.

+ Sản phẩm lạnh lưu tại kho nhà máy.

+ Sản phẩm sữa tiệt trùng, sữa bánh lưu tại phòng mẫu của QLCL.

1.8. Việc thực hiện quy định về việc lưu giữ tạm thời các sản phẩm không đạt chất lượng trong quá trình chờ xử lý

Công ty có hồ sơ quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp WM-SX-05- kiểm soát sản phẩm không phù hợp được phê duyệt ngày 01/8/2020 và có thiết kế khu vực riêng đối với sản phẩm không phù hợp chờ xử lý.

Nhận xét: Công ty có thực hiện quy định về điều kiện đối với cơ sở sản xuất: Thiết kế, bố trí nhà xưởng; Kết cấu nhà xưởng; Hệ thống thông gió; Hệ thống cung cấp nước; Nhà vệ sinh, khu vực thay đồ bảo hộ lao động; Khu vực sản xuất, chế biến, bao gói, vận chuyển, bảo quản, kinh doanh thực phẩm; Khu vực lưu mẫu riêng, hồ sơ lưu mẫu và bảo đảm thực hiện chế độ lưu, hủy mẫu theo yêu cầu bảo quản của từng loại mẫu; Khu vực riêng để lưu giữ tạm thời các sản phẩm không đạt chất lượng trong quá trình chờ xử lý theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương và Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương (sau đây gọi chung là Nghị định số 77/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung).

2. Điều kiện về trang thiết bị, dụng cụ

2.1. Việc thực hiện quy định về trang thiết bị, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu đã mua và sử dụng một số sản phẩm bao bì của Công ty TNHH Bao bì UNITED, Công ty Cổ phần TETRA PAK Việt Nam.

Kết quả kiểm tra hồ sơ tự công bố của nhà cung cấp gồm:

- Công ty TNHH Bao bì UNITED có bản tự công bố sản phẩm số 01/UNITED/2023 ngày 24/5/2023..

- Công ty Cổ phần TETRA PAK Việt Nam có bản tự công bố sản phẩm số 04/TTP/2019 .

Trang thiết bị, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm bảo đảm an toàn, không gây ô nhiễm thực phẩm, dễ làm sạch, khử trùng, bảo dưỡng. Trang thiết bị, dụng cụ tại Công ty bằng inox đảm bảo an toàn và không thôi nhiễm.

2.2. Việc thực hiện quy định về phương tiện rửa và khử trùng tay

Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu đã bố trí riêng khu vực có đủ trang thiết bị rửa, khử trùng, hút bụi trước khi công nhân viên bước vào khu vực sản xuất thực phẩm.

2.3. Việc thực hiện quy định về thiết bị, dụng cụ sản xuất thực phẩm

Các thiết bị, dụng cụ sản xuất thực phẩm của Công ty đều được chế tạo bằng vật liệu không độc, không thôi nhiễm các chất độc hại, không gây mùi lạ hay làm biến đổi thực phẩm, có các chỉ tiêu an toàn thực phẩm trong giới hạn cho phép.

2.4. Việc thực hiện quy định về thiết bị dụng cụ giám sát, đo lường

Kết quả kiểm tra cho thấy Nhà máy chế biến sữa có đầu dò nhiệt độ; Nhiệt kế; Áp kế lò xo; Tỷ trọng kế; Cân bàn, Cân điện tử, Cân đĩa phẳng, Cân kỹ thuật, Cân phân tích...

Có danh sách các thiết bị kiểm tra đo lường và thử nghiệm cần kiểm định hiệu chuẩn/miễn hiệu chuẩn & phần mềm cần thẩm định năm 2023 và năm 2024.

2.5. Việc thực hiện quy định về chất tẩy rửa và sát trùng

Nhà máy chế biến sữa của Công ty sử dụng chất tẩy rửa và sát trùng đều được đựng trong bao bì dễ nhận biết, có hướng dẫn sử dụng đầy đủ và đặt ở ngoài khu vực sản xuất thực phẩm (phòng thay đồ).

Nhận xét: Công ty có thực hiện quy định về điều kiện đối với trang thiết bị, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm; Phương tiện rửa và khử trùng tay; Thiết bị, dụng cụ sản xuất thực phẩm; Thiết bị dụng cụ giám sát, đo lường và chất tẩy rửa và sát trùng theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 77/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung.

3. Điều kiện đối với người trực tiếp sản xuất thực phẩm

3.1. Việc thực hiện quy định về tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm

Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu đã tổ chức tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm đối với toàn bộ nhân viên, công nhân trực tiếp sản xuất theo đề cương câu hỏi ban hành theo Quyết định 1390/QĐ-BCT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành bộ câu hỏi kiểm tra, đáp án trả lời thực hiện kiểm tra để xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương.

3.2. Việc thực hiện quy định về khám sức khỏe

Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn bộ nhân viên, công nhân trực tiếp sản xuất 01 năm/01 lần và khám sức khỏe 01 năm/02 lần đối với công việc có yếu tố nặng nhọc độc hại nguy hiểm.

3.3. Việc thực hiện quy định về trang phục bảo hộ riêng, đội mũ, đi găng tay chuyên dùng và đeo khẩu trang

Người trực tiếp sản xuất thực phẩm của Công ty đều chấp hành quy định

về việc mang trang phục bảo hộ riêng, đội mũ, đi găng tay chuyên dùng và đeo khẩu trang.

3.4. Việc thực hiện quy định về thực hành vệ sinh

Người tiếp xúc trực tiếp trong quá trình sản xuất thực phẩm tại Nhà máy chế biến sữa thuộc Công ty tuân thủ các quy định về thực hành vệ sinh: Giữ móng tay ngắn, sạch sẽ và không đeo nhẫn, đồ trang sức, đồng hồ; không ăn uống, hút thuốc, khạc nhổ trong khu vực sản xuất thực phẩm.

Nhận xét: Công ty có thực hiện quy định về điều kiện đối với người trực tiếp sản xuất thực phẩm: Tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm; Người trực tiếp sản xuất thực phẩm đã thực hiện khám sức khỏe và có giấy khám sức khỏe theo quy định; Người trực tiếp sản xuất thực phẩm mang trang phục bảo hộ riêng, đội mũ, đi găng tay chuyên dùng và đeo khẩu trang; Người tiếp xúc trực tiếp trong quá trình sản xuất thực phẩm tuân thủ các quy định về thực hành vệ sinh theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 77/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung.

4. Điều kiện đối với bảo quản thực phẩm trong sản xuất thực phẩm

4.1. Việc thực hiện quy định về đóng gói và bảo quản nguyên liệu, sản phẩm thực phẩm

Khu vực bảo quản tại nhà máy chế biến sữa của Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu: các nguyên liệu, sản phẩm thực phẩm đều được bao gói và bảo quản ở vị trí cách nền tối thiểu 10 cm, cách tường tối thiểu 30 cm và cách trần tối thiểu 50 cm; tuân thủ độ cao xếp lớp lưu kho theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

4.2. Việc thực hiện quy định về trang thiết bị điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm, thông gió và các yếu tố ảnh hưởng tới an toàn thực phẩm

Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu có kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm, tại các phòng chiết rót đảm bảo an toàn sản phẩm; có thiết bị chuyên dụng phù hợp để kiểm soát và theo dõi kiểm soát đúng thông số quy định: Áp kế, nhiệt ẩm kế, nhiệt kế cơ.

Nhận xét: Công ty có thực hiện quy định về điều kiện đối với bảo quản thực phẩm trong sản xuất thực phẩm; Nguyên liệu, sản phẩm thực phẩm được đóng gói và bảo quản ở vị trí cách nền tối thiểu 10 cm, cách tường tối thiểu 30 cm và cách trần tối thiểu 50 cm; tuân thủ độ cao xếp lớp lưu kho theo hướng dẫn của nhà sản xuất; có trang thiết bị điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm, thông gió và các yếu tố ảnh hưởng tới an toàn thực phẩm; có thiết bị chuyên dụng phù hợp để kiểm soát và theo dõi được chế độ bảo quản đối với từng loại thực phẩm, nguyên liệu theo yêu cầu của nhà sản xuất theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 77/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung.

5. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất sữa chế biến; Dụng cụ, trang thiết bị, bao bì chứa đựng sữa chế biến

- Có hệ thống thông gió đảm bảo các yêu cầu
- Khu vực đặt hệ thống thiết bị chiết rót sản phẩm khô, thoáng, sạch sẽ.
- Hệ thống cung cấp nước bảo đảm nguồn nước để sản xuất sữa (Công ty có thực hiện thử nghiệm các chỉ tiêu phù hợp với quy chuẩn), phù hợp với quy

định nước ăn uống, đủ nước sạch để vệ sinh trang thiết bị, dụng cụ. Nước sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn dùng để sản xuất sữa được chứa và bảo quản trong thiết bị chuyên dụng đảm bảo không bị thôi nhiễm hoặc bị nhiễm bản từ các nguồn ô nhiễm khác.

- Các khu vực kho nguyên liệu, kho thành phẩm; khu vực sơ chế, chế biến, đóng gói thực phẩm; khu vực vệ sinh; khu thay đồ bảo hộ và các khu vực phụ trợ liên quan của Công ty được thiết kế tách biệt, đảm bảo theo quy định.

+ Sản phẩm được bảo quản trong kho thành phẩm có ghi các thông tin về: Tên sản phẩm, lô hàng, ngày sản xuất, ca sản xuất và thời hạn sử dụng; Đối với các sản phẩm yêu cầu điều kiện bảo quản lạnh: Sản phẩm được xếp trong kho lạnh, đảm bảo luôn duy trì sự lưu thông của khí lạnh đến từng sản phẩm trong kho lạnh; Luôn duy trì nhiệt độ kho lạnh theo yêu cầu của từng loại sản phẩm.

+ Đối với tank chứa sữa tươi nguyên liệu: Tại các trạm thu mua trung gian, nhà máy tank có hệ thống làm lạnh, có thiết bị, dụng cụ, hóa chất để kiểm tra chất lượng sữa tươi nguyên liệu, lưu mẫu sữa thu mua; bồn bảo quản sữa tươi nguyên liệu có lớp cách nhiệt, mặt trong bằng các loại vật liệu inox không bị thôi nhiễm, đảm bảo luôn duy trì ở nhiệt độ 4°C đến 6°C; thời gian bảo quản sữa tươi nguyên liệu tính từ khi vắt sữa tới khi chế biến không quá 48 giờ; bồn chứa được vệ sinh ngay sau khi không chứa sữa tươi nguyên liệu, đảm bảo không còn vi sinh vật, tồn dư hóa chất tẩy rửa theo quy định bằng việc kiểm tra nước sau khi tráng rửa đảm bảo an toàn. Thực hiện các quy định về đóng gói và bảo quản nguyên liệu, sản phẩm, nguyên liệu, bao bì, thành phẩm được bảo quản trong kho riêng được thiết kế phù hợp có giá để an toàn đảm bảo yêu cầu.

- Khu vực chế biến: Các thiết bị chế biến được vệ sinh sạch trước khi sử dụng cho một chu kỳ sản xuất sản phẩm trong ngày; Rác thải được gom và đựng trong túi nilon hoặc thùng kín để đúng nơi quy định; Người tiếp xúc trực tiếp sản phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm.

- Khu vực chiết, rót, đóng gói: đảm bảo kín, vô trùng, duy trì nhiệt độ đảm bảo theo quy định; Thiết bị chiết, rót trong buồng hoặc phòng đảm bảo vô trùng trong suốt quá trình chiết, rót sản phẩm.

- Khu vực thành phẩm: Khu vực bao gói sữa thành phẩm vệ sinh sạch sẽ trước khi bao gói, bảo đảm luôn khô ráo; Dụng cụ và thiết bị bao gói sữa thành phẩm (bao gói màng co, in hạn sử dụng, băng chuyen, đóng gói thùng) được vệ sinh sạch sẽ.

- Có hệ thống vận chuyển nội bộ đảm bảo sản phẩm sữa chế biến không được vận chuyển cùng các loại vật tư, nguyên liệu, hóa chất có thể gây nhiễm chéo ảnh hưởng đến chất lượng và an toàn thực phẩm của sản phẩm.

- Có hệ thống kiểm soát chất lượng nguyên liệu và sản phẩm đảm bảo theo yêu cầu.

- Công ty Cổ phần Giống Bò sữa Mộc Châu thực hiện theo quy định về khu vực lưu mẫu, hồ sơ lưu mẫu và thực hiện chế độ lưu, hủy mẫu.

- Dụng cụ, trang thiết bị, bao bì chứa đựng sữa chế biến đảm bảo đúng

theo quy định.

Nhận xét: Công ty có thực hiện các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất sữa chế biến; Dụng cụ, trang thiết bị, bao bì chứa đựng sữa chế biến đảm bảo theo quy định.

6. Việc thực hiện quy định về tự công bố sản phẩm/dăng ký bản công bố sản phẩm trong sản xuất/kinh doanh thực phẩm.

Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu thực hiện việc công bố sản phẩm cho toàn bộ 47 sản phẩm từ năm 2022-2024 trên website của Công ty tại địa chỉ <http://mcmilk.com.vn>.

Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm (kèm theo hồ sơ tự công bố): Các phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm của Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu chủ yếu được cấp bởi Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia.

Nhận xét: Công ty có thực hiện tự công bố sản phẩm theo quy định tại Chương II Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ.

7. Việc ghi nhãn thực phẩm theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa đối với thực phẩm sản xuất, thực phẩm nhập khẩu, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm

7.1. Kiểm tra về quản lý hồ sơ đối với nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm dùng trong sản xuất

Các sản phẩm nguyên liệu, chất hỗ trợ chế biến gồm: sữa bột gầy; đường; men; hương liệu... Công ty có lưu Hồ sơ công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm và các tài liệu khác liên quan đối với nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến để phục vụ truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chất lượng và an toàn thực phẩm.

Kết quả kiểm tra, rà soát hồ sơ do Công ty cung cấp gồm:

- Bản tự công bố sản phẩm số 45/SIMVN/2019 ngày 08/8/2019 của Công ty Cổ phần S.I.M VN.
- Bản tự công bố sản phẩm số 166/Việt Hương/2020 ngày 19/3/2020 của Chi nhánh Công ty Cổ phần Hương liệu Việt Hương.

7.2. Kiểm tra việc ghi nhãn hàng hóa và nguồn gốc thực phẩm đối với thành phẩm

- Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu có thực hiện việc ghi nhãn hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa, Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa, cũng như các văn bản hướng dẫn thi hành, Luật An toàn thực phẩm, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm. Các sản phẩm của Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu

được công bố nhãn hàng hóa trước khi được đưa ra thị trường theo đúng quy định. Nội dung trên nhãn hàng hóa thể hiện đầy đủ các thông tin theo quy định, đảm bảo đơn giản, dễ hiểu, dễ nhận biết đối với người tiêu dùng các sản phẩm Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu.

+ Nhãn hàng hóa có đầy đủ các nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn, gồm: Tên hàng hóa; Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa; xuất xứ hàng hóa và các nội dung bắt buộc theo tính chất của mỗi loại hàng hóa được quy định tại Phụ lục I Nghị định số 43/2017/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 111/2021/NĐ-CP, Điều 24 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.

+ Các nội dung khác thể hiện trên nhãn hàng hóa theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP: Một số sản phẩm của Công ty được chứng nhận HALAL (tiêu chuẩn Hồi giáo) – Sử dụng dấu hiệu “HALAL”. Tổ chức chứng nhận là (Công ty TNHH – Văn phòng chứng nhận HALAL).

- Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu đã được Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Bộ Khoa học & Công nghệ cấp Giấy chứng nhận được quyền sử dụng mã doanh nghiệp 89360120 cho các sản phẩm của Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu. Giấy chứng nhận số B002319 có hiệu lực đến ngày 18/5/2026.

+ Danh sách mã vạch sản phẩm mới năm 2023 có 07 sản phẩm gồm: Sữa tiệt trùng Matcha Socôla 110 ml và 180 ml; Sữa bánh đặc sản đậu đỏ Mộc Châu; Thức uống MC Kidz Sữa – trái cây vị dâu; Sữa bánh đặc sản Matcha Mộc Châu; Thức uống MC Kidz Sữa – trái cây hương cam; Sữa chua côm dừa.

Nhận xét: Công ty có thực hiện việc ghi nhãn thực phẩm theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa, Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa, cũng như các văn bản hướng dẫn thi hành.

8. Việc thực hiện quy định về quảng cáo thực phẩm

Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định, các sản phẩm sữa không thuộc trong nội dung phải đăng ký trước khi quảng cáo.

Ngoài ra, Công ty có lưu trữ các thông tin liên quan đến khách hàng, các sản phẩm đã cung cấp cho khách hàng (tên, loại sản phẩm đã bán; ngày, tháng, năm, số lượng, khối lượng, số lô sản phẩm đã bán) trong trường hợp khách hàng đã mua sản phẩm của Công ty để phục vụ việc truy xuất nguồn gốc. Công ty có xây dựng quy định thu hồi đối với sản phẩm hết hạn sử dụng, không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường.

Trong thời kỳ thanh tra, Công ty không bị khiếu nại, tố cáo và phản ánh về chất lượng hàng hóa.

9. Khuyến mại sản phẩm

- Công ty có thực hiện đăng ký khuyến mại Số: 1006TB/GBS/2023 ngày 14/11/2023. Tên chương trình khuyến mại: ***Uống YoMocha Săn quà cực đã*** được Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương xác nhận tại Văn bản số 4445/XTTM-QLXT ngày 20/11/2023.

- Công ty có thực hiện đăng ký khuyến mại Số: 1061TB/GBS/2023 ngày 02/12/2023. Tên chương trình khuyến mại: ***Chương trình vòng quay may mắn T12/2023*** được Sở Công thương TP Hà Nội xác nhận tại Văn bản số 6207/SCT-KHTCTH ngày 08/12/2023.

Nhận xét: Công ty có thực hiện đăng ký khuyến mại theo quy định.

10. Nguồn gốc, hóa đơn chứng từ

Công ty có lưu và cung cấp cho Đoàn thanh tra hóa đơn chứng từ của hàng hóa mua vào và bán ra thời kỳ từ 01/01/2022 đến thời điểm thanh tra.

Tại thời điểm thanh tra, Đoàn thanh tra thực hiện kiểm tra, đối chiếu hàng hóa thực tế lưu giữ trong kho với hóa đơn chứng từ Công ty xuất trình, hàng hóa thuộc sở hữu của Công ty có đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa.

11. Việc chấp hành quy định về sở hữu trí tuệ

Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu là đơn vị sản xuất và kinh doanh các sản phẩm chế biến từ sữa mang nhãn hiệu MỘC CHÂU MILK & hình, Công ty đã thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu MỘC CHÂU MILK & hình và có giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 318441 do Cục Sở hữu trí tuệ cấp theo Quyết định số 29032/QĐ-SHTT ngày 18/4/2019.

Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu đã đăng ký bảo hộ đối với 42 nhãn hiệu, được cấp 34 Giấy chứng đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, có 08 đơn đăng ký nhãn hiệu đã được Cục Sở hữu trí tuệ quyết định chấp nhận đơn hợp lệ. Công ty đã đăng ký bảo hộ đối với 20 kiểu dáng công nghiệp theo quy định.

III. KẾT LUẬN

1. Những nội dung Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu đã thực hiện trong thời kỳ thanh tra

Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu có thực hiện quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với sản xuất thực phẩm (thiết kế, bố trí nhà xưởng; kết cấu nhà xưởng; hệ thống thông gió; hệ thống cung cấp nước; nhà vệ sinh, khu vực thay đồ bảo hộ lao động; Khu vực sản xuất, chế biến, bao gói, vận chuyển, bảo quản, kinh doanh thực phẩm; Khu vực lưu mẫu riêng, hồ sơ lưu mẫu và bảo đảm thực hiện chế độ lưu, hủy mẫu theo yêu cầu bảo quản của từng loại mẫu; Khu vực riêng để lưu giữ tạm thời các sản phẩm không đạt chất lượng trong quá trình chờ xử lý); thực hiện quy định về điều kiện đối với trang thiết bị, dụng cụ; Điều kiện đối với người trực tiếp sản xuất thực phẩm; Điều kiện đối với bảo quản thực phẩm trong sản xuất thực phẩm; Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất sữa chế biến; Dụng cụ, trang thiết bị, bao bì chứa đựng sữa chế biến; thực hiện quy định về tự công bố sản phẩm; thực hiện

quy định về ghi nhãn thực phẩm theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa đối với thực phẩm sản xuất, thực phẩm nhập khẩu, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; thực hiện quy định về quảng cáo thực phẩm; Khuyến mại sản phẩm; Nguồn gốc, hóa đơn chứng từ; chấp hành quy định về sở hữu trí tuệ.

Toàn bộ hệ thống dây chuyền và quy trình sản xuất, bảo quản, vận chuyển sản phẩm khép kín. Không phát hiện mối nguy hại về an toàn thực phẩm.

Nguồn nguyên liệu, các chất phụ gia, hỗ trợ chế biến thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng, đúng quy định.

Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu đã chấp hành đúng các quy định về an toàn thực phẩm tại Luật An toàn thực phẩm năm 2010; Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; Nghị định số 77/2016/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 17/2020/NĐ-CP, Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa và các văn bản pháp luật có liên quan.

2. Những hạn chế, khuyết điểm: Không

IV. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ THEO THẨM QUYỀN ĐÃ ÁP DỤNG

V. KIẾN NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ: Không có

Trên đây là Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương đối với Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu./.

Nơi nhận:

- Thanh tra Bộ Công Thương;
- Tổng cục QLTT;
- Vụ TT-KT (Tổng cục QLTT);
- Sở Công thương tỉnh Sơn La;
- PTCT Hoàng Ánh Dương;
- Lãnh đạo Cục QLTT;
- Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu;
- Lưu: VT, Hồ sơ ĐTTr.

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



Nguyễn Hải Hà

